
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

นโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, innews, Hfocus, thecoverage) 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า  ที่ประชุมบอร์ด สปสช. พิจารณาข้อเสนอการปรับวงเงินงบสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคของหน่วยบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs โดย อสม. พร้อมกับรับทราบ

การปรับใช้งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคพื้นฐานให้กับ สธ. ภายในกรอบวงเงิน 1,016.4 ล้านบาท 

       นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นด้วยกับการดำเนินการนโยบาย

ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอการใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ในการขับเคลื่อนนโยบาย 

รวมไปถึงให้มีการหาแนวทางเพื่อเพิ่มกระบวนการติดตาม และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูล

ตรวจคัดกรองประชาชน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ซึ่งจะช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคใน

ระดับชุมชนผ่านกลไก อสม. มีประสิทธิภาพและลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งหากได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลสำเร็จที่ดีจะช่วย

ระบบสุขภาพของประเทศให้มีความยั่งยืนได้ในอนาคต  

 

มะเร็งรักษาทุกที่ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
   -นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธาน คกก.พัฒนา Service Plan สาขาโรคมะเร็ง และผู้แทนชมรม 
รพศ./รพท. เผย การหารือพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะต่อ สปสช. เพื่อหาทางออกจากปมปัญหานโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ ว่า
ยังไม่ได้ข้อสรุป เป็นเพียงข้อเสนอทางออกเพื่อเสนอต่อบอร์ด สปสช. พิจารณาว่าจะใช้รูปแบบเดิมไปก่อน โดยไม่ต้องมีใบส่ง
ตัว แต่ขอให้มีใบหรือการส่งข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งมาบ้าง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการซ้ำซ้อนเรื่องยาที่เคยได้รับไปแล้ว 
รวมถึงการรักษาท่ีอาจมีโรคประจำตัวอื่นแต่แพทย์อาจไม่ทราบ ส่วนจะส่งมาเป็นรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ขึ้นอยู่ที่
การพิจารณา หากทำผ่านดิจิทัลได้หมดจะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนค่ารักษาทาง สปสช. ก็ควรพิจารณาจ่ายให้เหมือนเดิม ทั้งนี้ หาก 
สปสช. ยังยืนยันตามประกาศเดิมที่ให้มีผล 1 ม.ค. 68 ก็น่าเห็นใจผู้ป่วยท่ีต้องวิ่งไปกลับ เพื่อเอาใบส่งตัว แม้ สปสช. จะบอกว่า
ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวก็ตาม แต่อย่าง รพ.โรงเรียนแพทย์ก็ต้องการใบส่งตัวเพื่อประกันว่า สปสช. จะจ่ายจริง และเพื่อทราบประวัติ
การรักษาคนไข้   

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ฝุ่น PM2.5  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรฐั) 
เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,innNEWS,ทีวีช่อง 9MCOT,NBT,TNN, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., กรุงเทพ
ธุรกิจ, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, การเงินธนาคาร, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น
, ฐานเศรษฐกิจ, ch7, mono, workpointnews, fm91bkk, nationtv, ch3, thereporters, the Bangkok insight, the 
STANDARD, thaitaboid, pptv, newtv, one31, thebetter, hfocus) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ว่า ขณะมีสถานการณ์มีแนวโน้ม
รุนแรง ซึ่งในส่วนของ สธ.ที่มีคณะกรรมการควมคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมีตนเองเป็น
ประธาน และจะมีการนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.68) เพื่อหามาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อนำมาตรการดังกล่าว เสนอ
ต่อที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์ถัดไป คือ วันที่ 28 ม.ค.68 โดยมีข้อเสนอสำคัญคือ ให้ Work From Home (WFH) หรือการ
ทำงานที่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีหลักพิง ที่ให้หน่วยงานรัฐ สามารถตัดสินใจว่ า จะให้ทำงานที่บ้านหรือไม่ 

 

ประจำวันที่ 
22 มกราคม 2568 
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บนหลักข้อเท็จจริง เพราะที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ไม่กล้าตัดสินใจ ซึ ่งเชื ่อว่า หากภาครัฐทำเป็นตัวอย่างแล้ว 
ภาคเอกชนก็จะปฏิบัติตามมา ทั้งนี้ สถานการณ์ปีนี้จะยังคงรุนแรง ฝากให้ประชาชนสวมใส่หน้าอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นควบคู่
ไปด้วย พร้อมออก 5 มาตรการ ให้ศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินด้านการแพทย์เตรียมพร้อม เร่งประชาสัมพันธ์ภัยสุขภาพสสจ.ลงพื้นที่ดู
กลุ่มเปราะบาง เพิ่มห้องปลอดฝุ่น มุ้งสู้ฝุ่น แจกหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ผลวิจัย ม.ชิคาโก ระบุฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐานเสีย่งทำคน
อายุสั้นลง 1.03 ปี แนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน   
      นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษก กทม. เตือน กทม. และปริมณฑล ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง วันท่ี 26 ม.ค.นี้ ประกาศขยาย
ระยะเวลา เวิร์กฟรอมโฮม เพิ่มเติมในวันท่ี 22 - 24 ม.ค. 68 ลดรถยนต์ลง 8% เตรียม 3 มาตรการรับมือท้ังเขตมลพิษต่ำ ปิด
โรงเรียนบางแห่ง และส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 68 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสธ. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น 
PM2.5 โดยแต่งตั้ง “นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์" เป็นโฆษกสธ. ด้านการแก้ไขปัญหา พร้อมแถลงข่าวรับมือ 22 ม.ค.นี้ 
    สื่อที่นำเสนอ : (เพ่ิมสื่อ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, thaipbs, tnn, thailandplus) นสพ.มติชน 
    - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง          
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้น แต่ยังส่งผล
กระทบต่อสุขภาพผิวหนัง เช่น ก่อให้เกิดการอักเสบ ผื่นคัน และทำให้โรคผิวหนังที่มีอยู่เดิมกำเริบมากข้ึน ผิวแก่เร็ว การดูแล
และปกป้องตนเองไม่ให้สัมผัสกับฝุ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก แนะใช้สบู่อ่อนทำความสะอาดร่างกาย ทาครีมบำรุงผิวอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อร่างกาย 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, bangkokbiznews) 
    - คลินิกมลพิษออนไลน์ กรมการแพทย์ รายงานจำนวนผู้เข้าใช้บริการคลินิกมลพิษออนไลน์ ในปี 2563 - 2568 รวม 
3,229 ราย แบ่งออกเป็นจำนวน 218, 211, 357, 814, 1,769 และ 298 รายตามลำดับ ขณะเดียวกัน อาการที่พบสูงสุด 6 
อาการในปี 2568 ได้แก่ ทางเดินหายใจ ร้อยละ 75, ระคายเคืองตา ร้อยละ 42, ระคายเคืองผิวหนัง ร้อยละ 21, โรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 16, โรคคอจมูก ร้อยละ 9 และ โรคระบบประสาท ร้อยละ 2 ขณะที่ รพ.นพรัตนราชธานี มี
ผู้ป่วยเข้ารับบริการในคลินิกมลพิษในเดือน ม.ค. ของปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จาก 14 เป็น 170 ราย และในเดือน ก.พ.
2567 มีผู้เข้ารับบริการ 193 ราย เดือน มี.ค. จำนวน 40 ราย และเดือน ธ.ค. จำนวน 93 ราย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
    - เทศบาลเมืองชุมพรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาขยะ-หญ้า ลดวิกฤตอันตราย หลังพบค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 เกินมาตรฐาน
จังหวัดเดียวของภาคใต้ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับกว่าแสนบาท แนะปชช.ระวังสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัยออกจาก
บ้าน และงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง 
     สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน , ข่าวสด, แนวหน้า, 
ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, innNEWS, the Bangkok insight, thebetter, nbt, ch3,TNN, thaipbs, fm91bkk, 
the STANDARD, sondhitalk) 
    - ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เผย คุณภาพอากาศทั่วประเทศเช้าวันที่
20 ม.ค.68 ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน 53 จังหวัดอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มกระทบสุขภาพ ส่วนกทม.และปริมณฑล มี 10 พื้นที่ค่าฝุ่นสีแดง
รุนแรง สาเหตุจากมวลอากาศเย็นทำให้อากาศนิ่งและการระบายอากาศต่ำ กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชน
วางแผนทำงานที่บ้าน (WFH) ใช้รถสาธารณะ ลดการเผาในที่โล่ง และป้องกันตนเองด้วยหน้ากากอนามัย พร้อมติดตาม
สถานการณ์ผ่านเว็บไซต์และแอป Air4Thai 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ผจก., ไทยโพสต์, ข่าวหุ้น)  
    - ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อ "ผู้ว่าฯ 
กรุงโซล กับ ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ในวันที่ฝุ่น PM 2.5 รุนแรง" เกาหลีใต้จัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
รัฐบาลประกาศให้ PM 2.5 เป็น "ภัยพิบัติทางสังคม" และกำหนดแผนแก้ไขอย่างเข้มงวด ผู้ว่าฯ กรุงโซลมีอำนาจเบ็ดเสร็จใน
การสั่งลดแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น ห้ามรถยนต์ดีเซลเก่าวิ่งในเมือง เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว และส่งเสริมการใช้รถยนต์ EV รวมถึงจัดให้
ประชาชนใช้ขนส่งมวลชนฟรีในช่วงเวลาวิกฤต นอกจากน้ี กรุงโซลยังใช้เทคโนโลยีคาดการณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้า 5 วัน เพื่อเตรียม
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มาตรการได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าฝุ่นในกรุงโซลลดลงถึง 75% ภายในปี 2024 แม้ยังเจอผลกระทบจากฝุ่นข้ามแดนจากจีน
ในบางช่วง ขณะที่ประเทศไทยยังเผชิญอุปสรรคสำคัญจากการกระจายอำนาจให้หลายหน่วยงาน โดยผู้ว่าฯ กทม.สามารถใช้
กฎหมายบางฉบับ เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ยังขาดอำนาจในการสั่งการรวม
ศูนย์เหมือนที่กรุงโซลมี ทำให้มาตรการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในไทยยังไม่ครอบคลุมและขาดความต่อเนื่อง 
เลื่อนเงินเดือน ขรก. กรณีพิเศษ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) 
   -นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามหนังสือถึง ผวจ. แจ้งมติ ก.พ. อนุมัติ “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณี
พิเศษ” ให้ข้าราชการซึ่งเดิมเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว หรือ พกส. มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา
น้อยกว่า 4 เดือน 

 

สธ.ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะ พกส. นักกำหนดอาหาร 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
   -นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามแทนปลัด สธ. เรื่อง ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พกส. ตำแหน่ง
นักกำหนดอาหาร ระบุ สาระสำคัญตามที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ขอให้ สธ. ปรับปรุง
คุณสมบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ. กำหนดให้สาขากำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563  

 

ครม.เห็นชอบร่างประกาศ สธ. 2 ฉบับ 
  สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaigov, Mgronline) 
      - นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง
ประกาศ รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างประกาศ สธ. เรื่องอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบเครื่องสำอาง 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตรา
ค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นขอในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง ตามที่เสนอและให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป รวมทั้งให้ สธ. รับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  

 

โรคติดเชื้อ MPV 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, hfocus, thaitodaynews, thaitabloid) 
   -นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย HMPV เป็นเชื้อไวรสัที่ก่อโรคระบบทางเดนิหายใจท่ีพบได้ทั่วไปใน
เด็ก อยู่ในตระกลูเดียวกับเชื้อ RSV สามารถก่อโรคไดต้ั้งแต่หวัดธรรมดาจนถึงปอดบวมในรายที่รุนแรง กลุ่มที่ต้องระวังเป็น
พิเศษ ได้แก่ เด็กอายุตำ่กว่า 6 เดือน เด็กท่ีมีโรคประจำตัว เด็กคลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุ ปัจจุบนัยังไม่มียาต้านไวรัสหรือ
วัคซีนเฉพาะสำหรับเชื้อนี้ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องตรวจหาเช้ือ HMPV ทุกราย เนื่องจากการรักษายังคงเป็นแบบประคับประคอง
ตามอาการ ส่วนใหญ่หายไดเ้องภายใน 1-2 สัปดาห์  

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นหมอกควันคุมยุงลาย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (Hfocus, Thailandplus, มติชน) 
     -นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
สารเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและยุงลายสายพันธุ์ต้านทานสารเคมกีลุ่มไพรีทรอยด์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สารเคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการควบคุมยุงลาย รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพและอัตราการใช้ที่เหมาะสม
ในสูตรต่างๆ จนได้ 1 สูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นอัตราการใช้ที่ต่ำที่สุดที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัด
ยุงลาย โดยสูตรสารเคมีของผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการทดสอบพบมีประสิทธิภาพในการลดจำนวนยุงลายได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  สูตรผลิตภัณฑ์นี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ฉีดพ่นควบคุมและกำจัดยุงลายในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งสูตรดังกล่าวได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โดยร่วมมือกับบริษัท 
เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ซึงเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สารเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อให้
บริษัทสามารถผลิตและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของคนไทยและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้       
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การคุมเข้มคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, Thailandplus) 
     -ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชน เปิดพื้นที่ด่านอาหารและยา
เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบจดัการผลิตภณัฑ์สุขภาพและปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไมไ่ด้
มาตรฐาน ถือเป็นด่านท่ีมีการนำเข้าผลติภณัฑ์อาหารประเภทผักและผลไมม้ีการนำเข้าสูงที่สดุถึง 26,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าการ
นำเข้ากว่า 940 ล้านบาท มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในการนำเข้าอย่างเขม้งวด ด้วยแนวคดิ Hold Test Release มี
การสุ่มตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะหห์าสารกำจัดศตัรูพืชตกค้างทราบผลภายใน 24 ช่ัวโมง เมื่อผลวิเคราะหผ์่านมาตรฐานจึง
อนุญาตให้จำหน่ายได้ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าผลติภณัฑ์สุขภาพนำเข้า ผ่านการตรวจสอบมีคณุภาพและปลอดภัย  

 

ขมิ้นชัน” สมุนไพรเป็นยาช่วยผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม(อภ.) กล่าวว่า ล่าสุด อภ. ได้เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ช่ือ 
นันท์ จีพีโอ - โกลบิเน็กซ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งขมิ้นชันที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบจาก จ.น่าน ภายใต้
มูลนิธิกสิกรไทย ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชยา เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยใน 1 แคปซูล ประกอบไปด้วย 
สารสกัดขมิ้นชันเทียบเท่าสารเคอร์คูมินอยด์  250 มิลลิกรัม มีสรรพคุณลดความรุนแรงของภาวะเครียดออกซิเดชัน และใช้
เสริมการรักษาเพื่อลดความรุนแรงของภาวะเหล็กเกินและภาวะอักเสบ ในผู้ป่วยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย ขณะนี้ได้ผ่านการขึ้น
ทะเบียนจาก อย. แล้ว คาดว่าจะสามารถออกสู่ตลาดได้ในเร็วๆนี้ แต่จะเป็นการใช้ภายใต้แพทย์ในโรงพยาบาล ควบคู่กับ
การศึกษาประสิทธิผลของยาเพิ่มเติม ในระดับคลินิก ศึกษาในผู้ป่วยมากกว่า 100 คนท่ีรพ.ศิริราช 

 

โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตากลุ่มผู้สูงอายุ 
  สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์) 
      - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า พร้อมด้วย ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา ผอ.กลุ่ม สปสช.เขต 1 
เชียงใหม่ ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมการให้บริการตามโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการ
มองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุและโครงการแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย เนื่องจากในพื้นที่มีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงห่างไกล และมักเกิดภัยพิบัติ
ดินถล่ม การเดินทางจึงมีความยากลำบาก ทำให้ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองสุขภาพสายตา และไม่มีจุด
บริการตัดแว่นสายตาในพื้นที่ จึงจัดทำโครงการคัดกรองสายตาและตัดแว่นสายตามอบให้เพื่อให้การดำรงชีวิตประจำวันของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 

สสส.เสริมเด็กไทย'เล่นอิสระ'วางรากฐานของชาติแข็งแกร่ง-มั่นคง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
    - สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยน เปิดตัว 'International Play Association Thailand' หรือ 'สมาคมการเล่น
นานาชาติ' สาขาประเทศไทย (IPA Thailand) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิในการเล่นของเด็กทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นในการพัฒนาของเด็ก 
และส่งเสริมให้เด็กไทย เข้าถึงโอกาสในการเล่นอิสระ ผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1. สร้างศักยภาพ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นอิสระ 2.ปลุกพลังครอบครัว และชุมชนในการส่งเสริมการ
เล่นอิสระ 3.สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการส่งเสริมการเล่นอิสระ และสิทธิในการเข้าถึงโอกาสการเล่น 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อท่ี 31 เรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กผ่านการเล่น 

 

นายกฯ หารือ 2 บิ๊กผลิตยา "ไบเออร์-แอสตร้าฯ" ดึงลงทุนไทย 
   สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู ้จัดการ, สยามรัฐ, การเงินการธนาคาร, linetoday, 
infoquest, innnews ch3) 
   -น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หารือกับ นายMichel Demaré ประธานกรรมการ (Chair of the Board) บริษัท 
AstraZeneca จำกัด (มหาชน) และ นายสเตฟาน อูลริช (Mr. Stefan Oelrich) กรรมการบริหารบริษัทไบเออร์ เอจี และ
ผู้บริหารสูงสุดแผนกฟาร์มาซูติคอล  บริษัทจำหน่ายเวชภัณฑ์ระดับโลก ระหว่างการประชุม World Economic Forum 
2025  โดยนายกฯ กล่าวขอบคุณบริษัทแอสตรา เซเนกา ที่สนใจและมีส่วนร่วมกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความ
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ร่วมมือของบริษัทที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ในภูมิภาค และได้
แสดงความยินดีที่ได้ทราบถึงบทบาทผู้นำระดับโลกของบริษัท คิดค้นยารักษาโรคที่สำคัญของโลก เช่น โรคเบาหวาน มะเร็งฯ 
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนท่ัวโลก รวมถึงการมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดเกิดใหม่  ทั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีหากทั้งสองฝ่ายมี
ความร่วมมือในการศึกษา วิจัย และพัฒนา โดยไทยมีเป้าหมายในการศูนย์กลางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งไทยมี
โรงเรียนแพทย์ท่ีสามารถผลิตแพทย์และบุคคลากรทางแพทย์ท่ีมีคุณภาพ  
     ด้าน นาย Michel กล่าวว่า ขอบคุณและชื่นชมศักยภาพของไทยในด้านการแพทย์ บริษัทฯ มีการลงทุนฐานการผลิตที่
สำคัญ เป็นประโยชน์ทั้งกับคนไทยและคนทั่วโลก และพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านยาและการดูแลสุขภาพที่ปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าให้กับพันธมิตรและหุ้นส่วนไทย ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ และพัฒนาการเข้าถึงด้านสุขภาพ 
โดยมุ่งเน้นไปที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทย      
     -น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับนายสเตฟาน อูลริช (Mr. Stefan Oelrich) กรรมการบริหาร
บริษัทไบเออร์ เอจี และผู้บริหารสูงสุดแผนกฟาร์มาซูติคอล   โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการ
ส่งเสริมภาคการเกษตร รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทั้งยาและสุขภาพ โดยรัฐบาลมีนโยบาย "30 
บาท รักษาทุกที่" เพี่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและยาได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาและวิจัยด้า น
การแพทย์ และยา เชื่อว่าจะสามารถร่วมมือกับบริษัท ไบเออร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และการเกษตร   
     ขณะที่ นายสเตฟาน ระบุว่า บริษัทฯ ยินดีจะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย เพื่อให้
ประชาชนไทยได้มีโอกาสเพิ่มการเข้าถึงนวัตกรรมในการรักษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจน
ร่วมมือในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร ด้วยการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้นการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เพิ่มปริมาณผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของไทย 
จัดเก็บภาษีความเค็ม 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บางกอกทูเดย์, plewseengern, hooninside, INN, TNN) 
   -น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เผย กรมสรรพสามิต อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดการจัดเก็บภาษีจากความ
เค็ม (ภาษีโซเดียม) เบื้องต้นจะพิจารณาจัดเก็บภาษีความเค็มจากสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวก่อน เพราะถือเป็นสินค้าในกลุ่ม
ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาจเก็บในอัตราขั้นบันไดเช่นเดียวกับภาษีความหวาน คาดว่าน่าจะมีความ
ชัดเจนภายในปี 2568 หลักเกณฑ์พิจารณาจากปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น  
   ด้าน นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การลดโรค NCDs เป็นภาระงาน และความ
ท้าทายสำคัญของระบบสาธารณสุข มีคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs กว่า 400,000 คน/ปี รัฐต้องสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจ
กว่า 1.6 ล้านล้านบาท/ปี 

 

ยื่นข้อเสนอบังคับใช้ กม.ความเร็ว กม./ชม. ในเขตเมือง 
   สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, 
theactive, sondhitalk, hfocus, thestandard, thaipbs, js100, mono29, news1live, INN, NBT) 
   -เครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิเมาไม่ขับ กทม. ยื่นข้อเสนอแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อรัฐสภา พร้อม
ร่วมกันไว้อาลัย จุดเทียนวางดอกไม้ บริเวณหน้า รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จุดทางม้าลายที่เกิดอุบัติเหตุหมอกระต่าย 
พร้อมแสดงสัญลักษณ์ เปิดไฟหน้ารถ หรือเปิดไฟฉายที่โทรศัพท์มือถือ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อรำลึกถึงการจากไปครบรอบ 3 ปี 
ของหมอกระต่าย ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถ จยย. ชนขณะเดินข้ามทางม้าลาย โดยได้เสนอนโยบาย 3 ข้อ ดังนี้ 1) สร้าง
ทางม้าลายปลอดภัย และปรับปรุงให้เห็นชัดเจน มีสัญญาณป้ายไฟบอกตำแหน่ง ป้ายเตือนลดใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 
2) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และกำหนดการใช้ความเร็วในเขตเมืองไม่เกิน 50 กม./ชม. สำหรับรถทุกประเภท 3) ลด
ค่าใช้จ่ายเมื่อต้งการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ผู้สูญเสียสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค  

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
   -มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่-สสส. วอนรัฐเร่งปราบบุหรี่ไฟฟ้าจริงจัง ชี้บุหรี่ทำคนไทยทั้งประเทศตายก่อนวัยอันควร
รวม 3.35 ล้านปี เร่งสร้างความตระหนักอันตรายบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หากอนุญาตถูกกฎหมายจะทำคนไทยเป็นสิงห์อมควัน
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไทย 
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ผลพวงถ่ายโอนฯ รพ.สต. 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus ) 
       - ผลจากการถ่ายโอน รพ.สต. หนุนท้องถิ่นทำงานด้านสาธารณสุขใกล้ชิดประชาชน  พบผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.
หลายคนชูนโยบายสุขภาพ ด้าน นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการ คสช. ชื่นชมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ชี้ไม่ว่าผลการ
เลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ควรสานต่อการสร้างระบบสุขภาพที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแล ปชช. และประชากรกลุ่มเปราะบาง 

 

กมธ.จี้รัฐเร่งแก้จีนแบนน้ำเชื่อมไทย 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)   เว็บไซต์ (มติชน , ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, innnews, 
linetoday, thebetter ) 
     -นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธาน กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมคณะแถลงข่าวเรื่อง "ขอให้
รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาการปิดกั้นการนำเข้าน้ำเชื่อมไทยเข้าสู่จีน" ว่า กมธ.การพาณิชย์ฯ จะยื่นข้อหารือและข้อเสนอแนะตอ่
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล 3 เรื่อง ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะผู้รับรองผลมาตรฐานน้ำเชือ่ม
ไทยที่จะส่งผลต่อมาตรฐานโรงงานไทยให้ GACC ดำเนินการตรวจสอบโรงงานไทย หากตรวจพบโรงงานใดไม่ได้มาตรฐานให้
รีบดำเนินการแก้ไข เพื่อจะได้มาตรฐานและส่งออกไปจีนได้  2.รัฐบาลควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน และ 3.ประเทศไทยต้องมีการกำกับมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสำหรับสงครามการค้าจากนอก
ประเทศ เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็ง และเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนน้อยที่สุด  
     ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าว เอกชนผู้ส่งออกได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากส่งออกน้ำเช่ือมลอยเรืออยู่ท่ีน่านน้ำประเทศจีน
มีมูลค่าถึง 400 ล้านบาท เมื่อถูกจีนแบนส่งน้ำเชื่อมไม่ได้ทำให้ปัจจุบันมีความเสียหายสูงถึง 1 ,000 ล้านบาทแล้ว เนื่องจาก
สินค้ามีอายุประมาณ 60 วัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยมา 42 วันแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ 

 

คนทั้งชุมชนผิวหนังอักเสบหลังน้ำบาดาลสกปรก 
       สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews, ข่าวสด, สยามรัฐ, linetoday, workpointtoday, ) 
       -น.ส.มาลิสาซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในชุมชนโสมนัส ม.16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร้องเรียนว่า ลูกชายวัย 8 
ขวบ ตนเองและชาวบ้านรายอื่นๆ มีอาการแพ้และคันอย่างรุนแรงตามร่างกาย จึงได้นำตัวไปพบแพทย์ตรวจสอบพบว่าเป็น
โรคผิวหนังอักเสบอย่างรุ่นแรง เนื่องมาจากสาเหตุน้ำบาดาลในชุมชนสกปรก มีตะกอนสีเหลือง และส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งตอนนี้ตน
ก็ได้ซื้อน้ำถังมาอาบให้น้องแทน ปรากฏว่าอาการดีขึ้น 
     รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย กองสาธารณสุขฯ และ กองช่างฯได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ
ดังกล่าว ตอนนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างของน้ำส่งตรวจทันที่เพ่ือหาสารปนเปื้อนว่ามีสารพิษในน้ำหรือไม่ คาดว่าจะทราบผล
ในเร็ววันนี้ อีกทั้งยังได้เรียกผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบแท๊งก์บาดาลของ อบต.คลองสาม ทำการแก้ไขส่วนที่มีการรั่วทั นที ส่วน
การแก้ไขระยะยาวนั้นได้มีการได้ทำหนังสือถึงสำนักพุทธฯเพื่อขออนุญาตทำการแจาะบ่อบาดาลใหม่ให้กับชุมชนโสมนัสที่มี
ประชากรกว่า 1,500 คนเพื่อท่ีจะได้น้ำที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป 

 

การถอนตัวออกจากสมาชิก WHO 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (js100, infoquest, Nationonline , ไทยรัฐ) 
   -  ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคำสั่งบริหารเพื่อนำประเทศสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

โดยกล่าวหา WHO มีการจัดการที่ผิดพลาดต่อสถานการณ์โรคระบาดใหญ่โควิด-19 รวมไปถึงวิกฤตสาธารณสุขอื่นๆ  ล่าสุด 

WHO ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ หากคำสั่งดังกล่าวมีผลทำให้สหรัฐฯ ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิก WHO ใน

อีก 12 เดือนนับจากนี้ การถอนตัวของสหรัฐฯ และจะยุติการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมดแก่ WHO จะมีผลทำให้โครงการ

ต่างๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่อต้านวัณโรคซึ่งถือเป็นโรคติดเชื้อที่ทำให้ประชากรโลกล้มตายมากที่สุด 

รวมไปถึงโครงการต่อต้าน HIV/AIDS และสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอื่นๆ ขณะที่ปัจจุบันสหรัฐฯ จ่ายเงินสมทบราย

ใหญ่ที่สุดราว 18% ของงบประมาณทั้งหมดของ WHO โดยงบของ WHO ปี 2567-2568 มีมูลค่า 6,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่

วงเงินสนับสนุนภารกิจของ WHO ทั้งหมดก็จะถูกระงับด้วย 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

   -กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO โดยถือเป็นองค์กร

สำคัญที่มีบทบาทหลักในการดูแลการสาธารณสุขของคนทั้งโลก แต่สำหรับทางด้านจีนยืนยันจะสนับสนุนการทำงานของ 

WHO ต่อไป ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เสริมสร้างการบริหารจัดการสุขภาพทั่วโลก และ

ส่งเสริมการสร้างประชาคมสุขภาพระดับโลกสำหรับทุกคน 

    -WHO ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจท่ีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งประกาศว่า สหรัฐฯ จะถอนตัวจาก

การเป็นสมาชิกของ  WHO  โดยหวังว่าสหรัฐฯ จะมีการทบทวนอีกครั้ง และ WHO ปรารถนาที่จะเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อ

รักษาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของหลายล้านคนท่ัวโลก ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแสดงความกังวล

และออกมากล่าวเตือนเรื่องการถอนตัวจากสมาชิกที่ทรงอิทธิพลที่สุดของ WHO อย่างสหรัฐฯ อาจส่งผลร้ายต่อสาธารณสุข

โลกและการรับมือโรคระบาดในอนาคต รวมถึงสียทรัพยากรจากอเมริกาจะทำให้การสังเกตการณ์โรคและการตอบสนองต่อ

โรคระบาดถดถอย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่โรคอุบัติใหม่จะหลุดจากความควบคุมข้ามพรมแดนและกระจายไปท่ัวโลก 

สิงคโปร์เพ่ิมมาตรการควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเด็ก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews) 
      - กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาการสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ ออกแถลงการณ์
ระบุตั ้งแต่วันที ่ 1 ก.พ.68 เป็นต้นไป รัฐบาลสิงคโปร์จะบังคับใช้กฎใหม่ที ่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือนใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และจำกัดการใช้งานเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ 18 เดือน - 6 ปี พร้อมแนะนำให้
ผู้ปกครองจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของเยาวชน มาตรการดังกล่าวเป็นสว่นหน่ึงของโครงการ “โกร์ว เวล เอสจ”ี 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพระดับชาติที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในระยะยาว   

 

 


